

BIZเทรดวันแรกเหนือจอง2.60บาท ผู้บริหาร-ที่ปรึกษาฯปลื้มนักลงทุนตอบรับดี

ผู้จัดการรายวัน360 - บิสซิเนสโกลด์แมนส์เทรดวันแรกเหนือจอง 89.66% หรือ 2.60 บาท จากราคาไอพีโอที่ 2.90 บาท ผู้บริหารปลื้มนักลงทุนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนี้มุ่งสร้างผลประกอบการเติบโตต่อเนื่อง ขณะที่ปรึกษาทางการเงินและอันเดอร์ไรเตอร์ ซึ่งเป็นเพราะนักลงทุนมีความเชื่อมั่นในธุรกิจของ BIZ แคมเปญงานในมือเพียง ขณะที่มึจุดแข็งในการให้บริการอย่างครบวงจร

วานนี้ หุ้นของบริษัท บิสซิเนสโกลด์แมนส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) เป็นวันแรก เปิดตลาดราคาหุ้นอยู่ที่ระดับ 7.35 บาท เพิ่มขึ้น 4.45 บาท หรือ 153.45% จากราคาไอพีโอที่กำหนดไว้ที่ 2.90 บาท/หุ้น ระหว่างวันราคาปรับตัวสูงสุดที่ 7.40 บาท เพิ่มขึ้น 4.50 บาท หรือ 155.17% และปิดตลาดที่ 5.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.60 บาท หรือ 89.66% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 1,876.52 ล้านบาท

นายสมพงษ์ ชินกิจวิญานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสโกลด์แมนส์ จำกัด (มหาชน) (BIZ) ซึ่งเป็นผู้นำในการเป็นตัวแทนนำเข้า จำหน่าย ติดตั้ง และการให้บริการดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ โดยเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรค มะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษาเป็นหลัก เปิดเผยว่า

หุ้น BIZ เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) เป็นวันแรกที่ 28 กรกฎาคม 2559 สูงกว่าราคาจองอย่างน่าประทับใจ เนื่องจากได้รับความสนใจจากนักลงทุนจำนวนมาก ซึ่งเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อปัจจัยพื้นฐานของบริษัท

“ราคาหุ้น BIZ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเด่นจากราคาไอพีโอที่ 2.90 บาทต่อหุ้นสะท้อนว่านักลงทุนมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ และเชื่อมั่นต่อพื้นฐานธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การตอบรับหุ้น BIZ อย่างอบอุ่นในวันนี้ และเราในฐานะของผู้บริหารและเป็นผู้ถือหุ้นด้วย จะทุ่มเททำงานอย่างหนัก เพื่อจะผลักดันผลประกอบการให้เติบโตต่อเนื่อง อันจะนำมาสู่ผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคต” นายสมพงษ์ กล่าว

นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โพรแมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่หุ้นน้องใหม่ BIZ ที่ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดีและสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีกับนักลงทุน เนื่องจากนัก

ลงทุนมองเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ

นายวิชา ไตมานะ กรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชย์ธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิล

ลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน BIZ เปิดเผยว่า เหตุที่นักลงทุนให้การต้อนรับหุ้น BIZ อย่างอบอุ่น ส่วนหนึ่งมาจากความเชื่อมั่นในปัจจุบันพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ จากการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีรักษาแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ขณะเดียวกันบริษัทฯยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนเป็นอย่างมาก ทำให้เชื่อมั่นว่า BIZ จะเป็นหนึ่งในหุ้นที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุนได้ในระยะยาว.